

ที่ HITAP/๔๘๓/๒๕๖๓

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเสวนาออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงาน/กรรมการผู้จัดการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการเสวนาออนไลน์และช่องทางสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดเสวนาออนไลน์ “โควิดมาราธอน” ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโควิด-๑๙ วัคซีนโควิด-๑๙ และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากโควิด-๑๙ จะอยู่กับเราไปอีกนานแม้จะมีวัคซีนแล้วก็ตาม ภายในงานจะมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากร

ในการนี้ โครงการฯ ใคร่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเสวนาออนไลน์ภายในหน่วยงานของท่าน และ/หรือพิจารณาเข้าร่วมงานเสวนา ทั้งนี้ โครงการฯ ได้แนบกำหนดการเสวนาออนไลน์ ซึ่งมีลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาพร้อมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

W. Isantehai

(ผศ.ดร.วรรณฤดี อิศรานุกวัฒน์ชัย)

หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ผู้ประสานงาน นายพีรพล กาญจนพันธ์

โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๔๙, ๐ ๒๕๖๑ ๘๑๖๑ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๖๙

อีเมล peeraphol.k@hitap.net

งานทอล์กที่จะทำให้คุณเห็นถึงประเด็นเรื่องวัคซีนโควิด-19 ที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อน

นับว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดในประเทศหนึ่งในโลก กว่า เชื้อโควิด-19 ก็ยังไม่หายไปไหน ทางออกของวิกฤตินี้คือวัคซีนจริงหรือไม่ ? และถ้าไม่มีวัคซีน โลกจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ? จะทำอย่างไรถ้าเราต้องอยู่กับโควิด-19 ไปยาว ๆ แบบมารารอน ?

ร่วมหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในงาน "โควิดมารารอน: ห่วงกันไว้ แต่ไปด้วยกัน"
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายนนี้ โดยหัวข้อที่จะพูดคุยภายในงาน ได้แก่

► มีวัคซีน ≠ บอกลาโควิด-19

ความหวังของคนทั้งโลกกลับไม่ใช่อะไรที่คิด หมายความว่าอย่างไร ? การมีวัคซีนไม่ได้ช่วยให้เราได้ออกมาโควิด-19 ? มาร่วมทำความเข้าใจไปด้วยกันว่าเราฝากความหวังไว้กับวัคซีนได้มากน้อยแค่ไหน

► โควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหน?

วิกฤตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป การวิจัยด้านการแพทย์สามารถบอกได้ วัคซีนจะส่งผลต่อการระบาดของโควิด-19 อย่างไรบ้าง ? และระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีน โควิด-19 จะกลับมาหรือไม่ ? เมื่อไหร่ ?

► การเมืองเรื่องวัคซีนโควิด-19

ใครว่าการแพทย์และการเมืองไม่เกี่ยวข้องกัน มาดูกันว่าอะไรบ้าง ที่จะขัดขวางเราจากการเข้าถึงวัคซีน และการเมืองเรื่องวัคซีนน่าสนใจและส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร ?


► Social vaccine คือวัคซีนที่เราได้อยู่แต่ไม่รู้ตัว

Social vaccine หมายความว่าอะไร? หน้าตาเป็นอย่างไร ? ได้ผลมากน้อยต่างจากวัคซีนที่เราคุ้นชินแค่ไหน ? แล้วเราจะใช้วัคซีนชนิดนี้อย่างไร ? มาร่วมแลกเปลี่ยนไปด้วยกัน

พบกับแขกผู้มีเกียรติและคร่ำหวอดในวงการสาธารณสุข ได้แก่

- นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวกช.) อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอดีตพิธีกรรายการวิทยุและโทรทัศน์หลายรายการ
- ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าทีมนักวิจัยไทยที่กำลังพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมวิจัยว่าได้ผลในคนมากน้อยเพียงใด
- นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
- ดร. นพ.ยศ ติระวัฒน์นันท์ ผู้ก่อตั้ง HITAP นักวิจัยหลักในโครงการประเมินวัคซีนโควิด-19 และกรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน องค์การอนามัยโลก
- พศ.ดร.วรรณฤดี อิศรานุวัฒน์ชัย หัวหน้าโครงการ นักวิจัยร่วมในโครงการประเมินวัคซีนโควิด-19
- ดร.แทนไท ประเสริฐกุล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ นักเขียน นักแปล และเจ้าของรายการพอดแคสต์ WiTcast
- ดำเนินรายการโดยพิธีกรสุดพิเศษ คุณเต๋ สุกงษ์ กลิ่นสุวรรณ



รับชมแบบสดๆ ได้ผ่านทาง  zoom
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายนนี้
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป



Online

ลงทะเบียนได้แล้วที่

<http://www.hitap.net/179074>



งานทอล์กครั้งนี้จัดโดยโครงการเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ International Decision Support Initiative

